



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์แนวหน้า มติชน กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ มติชนออนไลน์ ไอเอ็นเอ็น	กัญชาทางการแพทย์ -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ประธาน บอร์ด อภ. โพสต์ภาพแสดงความคืบหน้าของต้นกัญชาที่ อภ. ปลุกเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2562 ระบุว่า ขณะนี้ต้นกัญชาโตแล้วและเป็นต้นตัวเมียทั้งหมด หลังจากนั้นจะเดินทางไปตามกระบวนการที่จะผลิออกมาเป็นน้ำมันกัญชา โดยจะแถลงข่าวความคืบหน้าทั้งหมดในวันที่ 16 พ.ค. 2562 เวลา 10.00 น. -เสนอข่าว นพ.สรรพคง ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เปิดอบรมผู้มีสิทธิสั่งใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ประกอบการวิชาชีพแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้านฯ ระดับเขตบริการสุขภาพ โดยสสจ.ทั้ง 12 เขตสุขภาพ เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพการแพทย์แผนไทยสามารถใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตาม พ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 3 กลุ่ม ได้แก่ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้าน ตาม พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ มีใบเวชกรรมไทย ตามมาตรา 33(1) (ค) เป้าหมายเขตสุขภาพละ 150 คน ส่วนกลาง 200 คน รวมทั้งสิ้น 2,000 คน โดยจะจัดอบรมพร้อมกันในวันที่ 27 พ.ค.นี้ ผู้ผ่านการอบรมต้องขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ได้รับอนุญาตจาก อย. เพื่อใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยต่อไป ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับอบรมผู้มีสิทธิสั่งใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ได้ที่เว็บไซต์กรมฯ www.dtam.moph.go.th
ผู้จัดการออนไลน์ ไทยรัฐออนไลน์ สำนักข่าวไทย 77 ข่าวเด็ด	-เสนอข่าว นางละม้าย ขาวชายโขง อายุ 65 ปี อยู่บ้านไผ่ใหญ่ ต.ไผ่ใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้าย ได้ลองใช้น้ำมันกัญชารักษาเดือนเดียว สามารถกินข้าวต้มน้ำได้เหมือนคนปกติ โดยใช้ไปแล้วเกือบ 30 ซีซี. ส่วนน้ำมันกัญชาที่เหลือจะนำมาใช้รักษาอาการต่อไปจนกว่าจะครบ 90 วัน และเดือนมิ.ย.จะเดินทางไปพบแพทย์ที่รพ.ตามนัดเพื่อตรวจดูเกล็ดเลือด แต่จะไม่ฉายแสงตามที่เคยได้รับคำแนะนำ เพราะเชื่อว่าน้ำมันกัญชาสามารถรักษาโรคนี้อได้ และอยากเรียกร้องรัฐบาลให้ผู้ป่วยมีทางเลือกในการรักษา ซึ่งตนได้ไปขอขึ้นทะเบียนครอบครองกัญชาแล้ว
ThaiPBS ไอเอ็นเอ็น เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์สยามรัฐ	-เสนอข่าว นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นพ.สจจ.นครราชสีมา เผยประชาชนให้ความสนใจแจ้งครอบครองกัญชาแล้วกว่า 500 คน -เสนอข่าว ผศ.ดร.อานนท์ แสนน่าน ประธานสมาพันธ์เห็ดแห่งประเทศไทย นายประทีน แสนน่าน เจ้าของแบรนด์ น้ำเห็ดกระด้าง ชาเห็ดกระด้าง และ เห็ดกระด้างแคปซูล ได้ร่วมปรึกษารื้อกับ ภค.คมสัน อีรานุรักษ์ กรรมการสภาแพทย์แผนไทย วิทยาการผู้บรรยายเรื่องการใช้กัญชาทางการแพทย์ และ พท.กฤตนัน พันธุ์อุดม กรรมการสภาแพทย์แผนไทย เจ้าของสูตรตำรับน้ำมันกัญชาตามศาสตร์แพทย์แผนไทย เพื่อเตรียมตำรับยาเห็ดกระด้างและดอกกัญชา สกัดเป็นยารักษา 39 กลุ่มโรค เพื่อนำเสนอต่อมหาวิทยาลัยของรัฐวิจัยตามพ.ร.บ.นิรโทษกรรมกัญชา 2562 ต่อไป
เว็บไซต์สยามรัฐ	ผศ.ดร.อานนท์ เปิดเผยว่า เห็ดกระด้างมีสรรพคุณเป็นยาบำรุงร่างกาย บำรุงกำลัง และแก้ไข้พิษ โดยนำเห็ดกระด้างทั้งแบบสดหรือแบบแห้งมาผสมกับสูตรสมุนไพร อบตามวิธีการโบราณ หลังจากนั้นนำมาต้มกับน้ำจนเดือด ผู้ที่มีร่างกายอ่อนเพลียจากการทำงานหรือเพิ่งฟื้นจากไข้ สมรรถภาพทางเพศไม่ดี รับประทานทั้งน้ำและเนื้อเห็ดเป็นประจำจะทำให้ร่างกายแข็งแรง จากงานวิจัยพบว่าแคปซูลจากสารสกัดเห็ดกระด้าง สามารถลดไขมันในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน และผู้ติดเชื้อ HIV ได้ผลดี
มติชน เว็บไซต์สยามรัฐ	-เสนอข่าว เครือข่ายวิจัยและพัฒนา กัญชาเพื่อประโยชน์แพทย์ไทย กองทุนฟื้นฟูประชากรรัฐ และแพทย์แผนไทยเตรียมจับมือกับมรภ.อุดรธานี เพื่อขอความร่วมมือวิจัยกัญชาเป็นยาตาม 16 ตำรับยาแพทย์แผนไทย
ผู้จัดการออนไลน์	-เสนอข่าว สภาเกษตรกร จ.ตรัง จัดประชุมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา กัญชา ให้ความรู้กัญชาการรักษาโรคประโยชน์ทางการแพทย์
ผู้จัดการออนไลน์	-เสนอข่าว กลุ่มสภา กัญชาแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร จัดเวทีประชุมสัมมนา กัญชาพืชสมุนไพรไทยเพื่อประโยชน์ทาง

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สยามรัฐ คอลัมน์ ทางเสื่อผ่าน</p>	<p>การแพทย์ บทความ</p> <p>-เสนอบทความว่า ขณะนี้มีการปั่นกระแสภัยจากกลายเป็นยาวิเศษ มีการแอบปลูก แอบขายทั้งบนดิน ใต้ดิน แต่การปลูกการขายยังมีข้อจำกัด โดยพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับล่าสุดกำหนดว่า ใน 5 ปีแรกหลังกฎหมายประกาศใช้ ผู้ที่สามารถปลูกกัญชาได้ ได้แก่ 1.หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์ 2.บุคคลสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ 3.ผู้ประกอบการอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจสังคม สหกรณ์การเกษตรภายใต้หน่วยงานรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษา 4.ผู้ขออนุญาตอื่น ตามที่กำหนดในกระทรวง และทั้งหมดต้องผ่านการพิจารณา อย.ก่อน ซึ่งการออก พ.ร.บ.กัญชานี้กระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการใช้และการค้ากัญชาใต้ดิน และราคาใต้ดินถูกกว่าตลาดเปิดเผยเกือบเท่าตัว ซึ่งตอนนี้เป็นช่วงสุญญากาศ ทางกรยังไม่เข้มงวด จึงมีการปั่นราคาตามความต้องการของตลาด</p>
<p>คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ สำนักข่าวอิศรา ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>เนชั่นทีวี</p> <p>ไทยรัฐ คอลัมน์สารพัน ปัญหา</p> <p>เดลินิวส์ คอลัมน์หมาย เหตุสืบเนิ่น</p>	<p>ราคาขาย รพ.เอกชน</p> <p>-เสนอข่าว จากการที่สมาคมรพ.เอกชน และสมาชิกสมาคมฯที่เป็นรพ.เอกชนอีก 41 แห่ง ได้มีการฟ้องศาลปกครอง ขอให้กร.ยกเลิกการประกาศให้ยา เวชภัณฑ์ ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์และค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นสินค้าและบริการควบคุม ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 เครือข่ายผู้บริโภคเห็นว่า ถ้ามีการยกเลิกประกาศจะกระทบกับผู้บริโภคโดยตรง จึงจะร้องสอดเข้าไปในคดี และขอให้ก.พาณิชย์และและกร.เดินทางติดต่อ โดยเครือข่ายฯ ยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนทุกอย่าง</p> <p>นายเฉลิมพงษ์ กลับดี หัวหน้าศูนย์ทนายความเพื่อผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า มูลนิธิฯ และองค์กรผู้บริโภค ถือเป็นบุคคลภายนอกคดีที่ไม่ใช่คู่ความ แต่อาจจะเข้ามาร่วมได้ด้วยการร้องสอดเป็นคู่ความในคดี เพราะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคำพิพากษาคดีนี้</p> <p>ด้าน ภญ. ยุพดี ศิริสินสุข อนุกรรมการด้านบริการสุขภาพ คอบช. ยืนยันว่า รพ.เอกชน ได้แต่งตั้งผู้แทนรพ.เอกชนเข้าไปร่วมทั้งในขั้นตอนของคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่าง ๆ ในการพิจารณาเรื่องราคาขายและกำหนดมาตรการต่าง ๆ และเห็นว่ามาตรการต่าง ๆ ที่ ก.พาณิชย์ดำเนินการมาไม่กระทบกับสถานภาพทางเศรษฐกิจของรพ.เอกชน</p> <p>น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า การที่สมาคมและ 41 รพ.เอกชนฟ้องศาลปกครองเช่นนี้กระทบผู้บริโภคแน่นอน เนื่องจากการมีประกาศในขณะนี้ทำให้ผู้บริโภคมีสิทธิร้องเรียนให้กระทรวงพาณิชย์เข้าตรวจสอบได้</p> <p>-เสนอข่าว ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผอ.ด้านนโยบายการแข่งขันทางการค้าฯ TDRi เห็นว่าการออกไปสั่งยาเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ป่วย จะส่งผลในเชิงกลไกตลาดที่จะกดราคาขายของรพ.เอกชนให้ต่ำลงอย่างแน่นอน</p> <p>-เสนอจดหมายจาก ผู้ใช้นามว่า สุจิรา กล่าวว่า ปัจจุบันรพ.เอกชนพัฒนาเป็นแหล่งรีดเงินเกิน ถึงเวลาต้องควบคุมราคาการรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์เครื่องมือ รวมถึงห้องพักรพ.เอกชนได้แล้ว ด้านเจ้าของคอลัมน์ตอบว่า ครม.ได้ประกาศให้ราคาขายและเวชภัณฑ์ และค่าบริการทางการแพทย์ อยู่ในหมวดสินค้าต้องควบคุมราคามาพักใหญ่แล้ว แต่ยังไม่ชัดเจนในการกำหนดแนวทางปฏิบัติ ล่าสุด ก.พาณิชย์ได้เสนอมาตรการให้รพ.เอกชนเผยแพร่ราคาขายผ่านเว็บไซต์ และต้องจัดทำใบสั่งยาและใบแจ้งราคาขาย เพื่อเปิดโอกาสให้ไปซื้อยาข้างนอกได้ ฯลฯ ต้องติดตามดูต่อไปว่าเจ้าหน้าที่จะรักษากฎหมายจริงหรือไม่</p> <p>-กล่าวว่า แม้ว่าก.พาณิชย์ออกกฎให้รพ.เอกชนแสดงราคา โดยนำพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการมาบังคับใช้ ซึ่งน่าจะเป็นที่พึงของประชาชนได้ในหลักการ แต่ในความเป็นจริง รพ.เอกชนสามารถเลี่ยงไปปรับระบบการคิดค่าบริการต่าง ๆ มาทดแทนได้ ผู้บริโภคต้องทำใจว่าการเข้ารับการรักษาในรพ.เอกชน จะมีการแฝงค่าบริการอื่น นี่คือผลกระทบที่จะเกิดตามมาอย่างแน่นอน</p>
<p>bugaboo.tv เรื่องเล่าเข้า นี้ ช่อง 3 คู่ขวัญเย็น ช่อง 8 เว็บ sanook เว็บ ไทยรัฐ เว็บข่าวสด เว็บ สปริงนิวส์ เว็บ kapook เว็บ INN เว็บ</p>	<p>ร้องเรียน รพ.มหาสารนครราชสีมา</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพและข้อความ ระบุว่า พี่สะใภ้ได้ฝากครรภ์กับแพทย์ที่คลินิกแห่งหนึ่งในตัวเมืองนครราชสีมา วันที่ 10 พ.ค.ตรวจครรภ์พบว่าเด็กปกติ ต่อมาเวลา 06.30 น. วันที่ 12 พ.ค. มีน้ำคร่ำแตก จึงนำส่งรพ.มหาสารนครราชสีมา เวลา 08.00 น. พยาบาลให้รอที่ห้องรอคลอดและวัดคลื่นหัวใจเด็กในท้องเป็นระยะ จนช่วง 12.30 น. พยาบาลแจ้งว่าเด็กหัวใจเต้นช้าลงเรื่อย ๆ จึงรีบนำตัวเข้าห้องผ่าคลอด และพบว่าสายสะดือหลุด เด็กเสียชีวิต ซึ่งหลังเกิดเรื่องได้พยายามสอบถามกับแพทย์ ระบุว่าที่น้ำคร่ำแตกก่อนเวลา ไม่รู้ว่าคนไข้ไปทำอะไรหรือนอนท่าไหน และไม่ไหวโทรมาอีก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
mediastudio	<p>ด้าน รพ.มหาราชนครราชสีมาได้ออกหนังสือชี้แจงถึงกรณีที่เกิดขึ้นว่า ขณะนี้รพ.อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรายงานการปฏิบัติงานทั้งหมดให้ได้รับทราบ หลังจากนั้นจะประสานผู้ป่วยและครอบครัวให้รับทราบข้อมูลต่อไป</p>
มติชน สวท.	<p>โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. มอบสัมฤทธิ์บัตรบัณฑิตแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2561 และกล่าวว่า สธ.ได้ร่วมมือกับ ศธ.แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ของประเทศใน 10 ปี ชำรงหน้าระหว่างปี 2561-2570 ด้วยการดำเนินโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท คัดเลือกเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ชนบทรับทุน สธ. ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เมื่อสำเร็จการศึกษาต้องกลับไปภูมิลำเนาของตนเองเพื่อปฏิบัติงานในรพ.สังกัดสธ. ชดใช้ทุนเป็นเวลา 3 ปี สำหรับในปี 2561 มีผู้สำเร็จการศึกษา 961 คน จะกลับไปปฏิบัติงานในภาคเหนือ 111 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 333 คน ภาคกลาง 197 คน ภาคตะวันออก 73 ภาคตะวันตกจำนวน 39 คน และภาคใต้จำนวน 208 คน</p>
มติชน	<p>เกณฑ์จัดสรรแพทย์เข้รพช.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สรลัทธินันท์ มิ่งไทยสงคฺ ผอ.รพ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ในฐานะประธานชมรม ผอ.รพช.แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ได้ทำหนังสือถึงปลัดสธ. ขอให้ทบทวนเกณฑ์การจัดสรรแพทย์เข้าสู่ รพช.ทั่วประเทศ เนื่องจากขาดแคลนแพทย์ โดยมีรพช.ประมาณ 100 แห่งที่มีแพทย์ประจำเพียง 2 คน นอกจากการให้บริการดูแลประชาชนแล้ว ยังทำหน้าที่บริหารและมีภาระงานอื่นๆ ด้วย โดยแต่ละปีมีแพทย์จบใหม่กว่า 2,600 คน ในจำนวนนี้จับสลากลงไปทำงานในพื้นที่เพียง 630 คนเท่านั้น</p> <p>-นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า การขาดแคลนแพทย์ต้องนำข้อมูลมาประเมินและคำนวณ เบื้องต้นสธ.ได้ลดจำนวนแพทย์ที่เลี้ยงจาก 300 กว่าคน เหลือ 200 คน เพื่อเพิ่มแพทย์ในรพช.ให้มากขึ้น แต่ในบางสาขา เช่น โนนมหาวิทยาลัย ยังมีความจำเป็นต้องทดแทนอาจารย์แพทย์เพื่อผลิตแพทย์ต่อไป อย่างไรก็ตาม จะมีการพูดคุยจากหลายฝ่ายเพื่อผลิตแพทย์ออกสู่สังคมให้ประชาชนเข้ารับบริการได้อย่างทั่วถึง</p>
ไทยโพสต์	<p>ปฐมนิเทศแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เปิดการปฐมนิเทศโครงการปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ปีการศึกษา 2562 โดยมีแพทย์จบใหม่ที่ได้รับคัดเลือกจากสถาบันการศึกษาและคณะกรรมการเขตสุขภาพให้เข้าร่วมโครงการฯ 132 คน ระบุว่า สธ.ได้พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพใกล้บ้าน ลดความแออัดและลดระยะเวลารอคอยการรักษาในรพ.ใหญ่ มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวทำงานร่วมกับสหวิชาชีพเป็นทีมหมอบรรอบครัว 1 ทีมดูแลประชาชน 10,000 คน โดยร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ก.ศึกษาธิการ และสถาบันอุดมศึกษา ผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ตั้งเป้าหมายมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวครบ 6,500 ทีมภายใน 10 ปี ขณะนี้จัดตั้งแล้ว 996 ทีม ในปี 2562 มีเป้าหมายให้ครบ 1,170 ทีม</p>
สวท. สำนักข่าวไทย กรมประชาสัมพันธ์	<p>ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปลอมปนยา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า ข้อมูลจากเว็บไซต์ Therapeutic Goods Administration (TGA) ประเทศออสเตรเลีย พบการปลอมปนยาซิลเดนาฟิลในผลิตภัณฑ์ Double Maxx D.B.M. Capsules และผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ผ่านการรับรองด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และไม่ได้รับการรับรองสถานที่ผลิตจาก TGA ซึ่งจากการตรวจสอบของ อย. พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดย บ. ธนทิพย์พาณิชย์ จก. จ. ปทุมธานี ปัจจุบันได้ถูกยกเลิกเลขสารบบอาหารไปแล้ว เตือนประชาชนอย่าซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาบริโภค เพราะอาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพ</p>
สวท. สำนักข่าวไทย ข่าวสด ผวก.ออนไลน์ เว็บเดลินิวส์ กรมประชาสัมพันธ์	<p>แนะนำการปรับตัวเด็กเปิดเทอม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ช่วงเปิดเทอมใหม่ เด็กเล็กในช่วงอนุบาลไม่ยอมไปโรงเรียนหรืออาจยังไม่เคยไปโรงเรียน พ่อแม่ต้องพูดให้ลูกเข้าใจถึงเหตุผลและประโยชน์ในการไปโรงเรียน สำหรับกลุ่มเด็กชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา การไม่ยอมไปโรงเรียนอาจเป็นเรื่องปัญหาการอ่าน การเขียน การคำนวณ หรือการปรับตัวกับกลุ่มเพื่อนใหม่ พ่อแม่ผู้ปกครองควรให้กำลังใจ ให้การช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหา โดยพูดคุยกับลูกให้บ่อย จะทำให้เด็กสามารถปรับตัวได้ดีและมีความสุขกับการไปโรงเรียนมากขึ้น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์เชียงใหม่นิวส์ ข่าวสด	-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ช่วงเปิดเทอม เด็กต้องเปลี่ยนการดำเนินชีวิตจากการนอนดึกตื่นสาย เป็นต่อนนอนไวตั้งแต่เช้าเพื่อไปโรงเรียน อาจรู้สึกขี้เกียจและง่วงไม่อยากไปโรงเรียน พ่อแม่ควรแก้ไขปัญหานี้โดยมีสติ ปรับเปลี่ยนการเลี้ยงดู รับฟังความรู้สึกเด็ก และคอยให้กำลังใจอย่างใกล้ชิด
ไอเอ็นเอ็น ไทยรัฐ สยามรัฐ บางกอกบิซนิวส์ ผจก.ออนไลน์ เว็บแนวหน้า	มะเร็งหลังโพรงจมูก -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ประเทศไทยพบมะเร็งหลังโพรงจมูกในเพศชายมากกว่าเพศหญิงราว 2 เท่า และมักพบในผู้ป่วยที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เช่น พันธุกรรม การติดเชื้อไวรัส การรับประทานอาหารที่มีสารไนโตรซามีน และการสัมผัสสารก่อมะเร็งจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม อาทิ ฝุ่นไม้ บุหรี่ เป็นต้น การป้องกันเบื้องต้น ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เช่น การสูบบุหรี่ หรือหลีกเลี่ยงการรับควันบุหรี่ สวมเครื่องป้องกันขณะปฏิบัติงานในโรงงานที่มีสารก่อมะเร็ง และสังเกตตัวเองอยู่เสมอเพื่อการรักษาที่ทันเวลา
เว็บไซต์เชียงใหม่นิวส์	อาหารปลอดภัย -เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังการแถลงข่าวสถานที่จำหน่ายอาหารสะอาด ปลอดภัย ผู้บริโภคสุขภาพดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย การขับเคลื่อนตามกฎหมายกระทรวงสาธารณสุขของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 ณ อาคารผู้โดยสารชั้น 2 ประตู 10 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ ว่า กรมอนามัย กรมควบคุมโรค และบ. ท่าอากาศยานไทย จก. (มหาชน) ได้ร่วมมือพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารในบริเวณท่าอากาศยาน ตั้งแต่ปี 2558 ให้มีการปรุง ประกอบและจำหน่ายอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ ตามหลักการสุขาภิบาลอาหารและกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 -นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรค โดยด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดำเนินงานตามกฎหมายระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (IHR 2005) และพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งกำหนดให้ช่องทางเข้าออกประเทศต้องจัดให้มีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในเรื่องอาหาร น้ำดื่ม และสถานที่รับประทานอาหารสำหรับผู้มาใช้บริการ โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจรับผิดชอบตรวจตราควบคุมกำกับ ให้ผู้ประกอบการร้านอาหารจัดการสุขาภิบาลอาหาร บริหารจัดการสถานที่และควบคุมสิ่งแวดล้อม รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านอาหาร ให้ถูกสุขลักษณะตามกฎหมายเรื่องสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561
มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ	คำแนะนำวิ่งมาราธอน -เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ให้ข้อมูลว่า การวิ่งมาราธอนหากร่างกายไม่พร้อมจะทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจ รวมทั้งระบบกล้ามเนื้อ โดยจะมีอาการหน้ามืด หายใจไม่ออก แน่นหน้าอก เจ็บกล้ามเนื้อ รวมถึงหมดสติ และหัวใจหยุดเต้นได้ นักวิ่งจึงควรเตรียมตัวและอุปกรณ์ป้องกันแสงแดด เช่น หมวก แว่นตากันแดด ครีมกันแดด ฯลฯ ไว้กับตัวด้วย โดยคู่มือการจัดการกิจกรรมวิ่งประเภทถนนกำหนดให้การจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนต้องมีหน่วยแพทย์ รถพยาบาล ประจำตลอดการแข่งขัน มีจุดปฐมพยาบาลตลอดเส้นทาง โดยเฉพาะตำแหน่งที่มีความเสี่ยงสูงว่าอาจมีผู้บาดเจ็บ หรือตำแหน่งที่เข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บยาก จุดบริการปฐมพยาบาลหลักควรมีเครื่องมือและบุคลากรเทียบเท่ากับจุดให้บริการทางการแพทย์หลังเส้นชัย จุดบริการปฐมพยาบาลระดับรอง ควรตั้งอยู่คู่กับจุดให้น้ำ เพื่อปฐมพยาบาลและช่วยให้นักวิ่งคลายความไม่สบายกายเล็ก ๆ น้อย ๆ และเพื่อขนย้ายผู้ป่วยที่มีอาการหนักไปยังสถานที่ซึ่งมีอุปกรณ์รองรับที่เหมาะสมต่อไป โดยควรมีจุดบริการปฐมพยาบาลทุก 5 กิโลเมตร และตั้งอยู่ในระยะประมาณ 100 เมตร หลังจากจุดให้น้ำ
คมชัดลึก	ทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตฟรี -เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า สมาพันธ์ความดันโลหิตสูงโลก กำหนดให้วันที่ 17 พ.ค.ของทุกปี เป็นวันความดันโลหิตสูงโลก กรมฯ ได้จัดกิจกรรมทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตแก่ประชาชนทั่วไปฟรี พร้อมทั้งสาธิตการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตอย่างง่าย ให้ความรู้เรื่องความดันโลหิต และแจกของระลึก ระหว่างวันที่ 16 - 17 พ.ค. 2562 บริเวณสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง สถานีกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่เวลา 15.00 - 19.00 น. สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2951 0000 ต่อ 99977, 99017
ข่าวสด	ป้องกันอันตรายจากแสงแดด -เสนอข่าว พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า แสงยูวีเอ สามารถผ่านทะลุเข้าไปถึงชั้นหนังกำพร้า

สื่อ	ประเด็นข่าว
	และชั้นหนังแท้ ทำให้ผิวหนังเหี่ยวยุบ ผิวดำคล้ำ เป็นฝ้ากระ และทำให้เป็นมะเร็งผิวหนังได้ ส่วนแสงยูวีบี ทำให้เกิดผิวไหม้แดด แห้งกร้าน เหี่ยวยุบ คล้ำ เป็นฝ้ากระ วิธีป้องกันควรหลีกเลี่ยงการตากแดด หากจำเป็นควรใส่เสื้อแขนยาวคอปิด กางร่มหรือใส่หมวกปีกกว้าง และทาครีมกันแดด ส่วนครีมกันแดดควรเลือกที่เหมาะสมกับผิวและมีประสิทธิภาพป้องกันแสงแดดอย่างแท้จริง ที่สำคัญต้องเลือกครีมกันแดดที่สามารถป้องกันยูวีเอได้ มีส่วนผสมของสารกันแดดหรือสารกันแดดที่สะท้อนแสง ซึ่งทาแล้วอาจจะทำให้หน้าชาบ้าง แต่จะไม่มีอาการระคายเคืองและไม่แพ้ และควรเริ่มทาตั้งแต่เด็ก เพราะแสงยูวีจะมีผลเสียต่อผิวหนังแบบสะสม
เดลินิวส์	<p>เหตุความรุนแรงในสถานพยาบาล</p> <p>- เสนอบทความเกี่ยวกับเหตุกลุ่มวัยรุ่นทำร้ายร่างกายคู่อริในห้องฉุกเฉิน ว่า แพทย์สภาได้สำรวจความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องเรื่องความปลอดภัยของห้องฉุกเฉินในรพ. เมื่อช่วงเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา พบว่า รพศ.และรพท. มีโอกาสพบความรุนแรงมากที่สุด พื้นที่เสี่ยงอยู่ในภาคตะวันออก มีการใช้กำลังทำร้ายร่างกายและทรัพย์สินสูงถึงร้อยละ 51.5 ความรุนแรงส่วนใหญ่เป็นระดับปานกลางแต่มีความเสี่ยงจะสูญเสียอวัยวะและถึงแก่ชีวิตได้ สาเหตุคือการเมาสุรา จึงควรกำหนดให้ห้องฉุกเฉินเป็นเขตปลอดคนเมาสุราที่ไม่ใช่คนป่วย พร้อมเสนอใช้บทลงโทษจำคุก 5 ปี หากมีการชู้ทำร้ายทำลายข้าวของ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ซึ่งการที่ศาลจังหวัดนครพนมมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกและปรับแก่กลุ่มเยาวชนที่บุกทำร้ายร่างกายคู่อริถึงห้องฉุกเฉิน เมื่อคืนวันที่ 17 มี.ค. 2561 ถือเป็นอุทาหรณ์คดีตัวอย่างที่สร้างบรรทัดฐานและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่อยู่ในรพ. นอกจากนี้ ผู้ก่อเหตุอาจถูกยื่นฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทั้งจากผู้ได้รับความเสียหายและจากรพ.ด้วย และแม้สร.จะมีมาตรการโดยกั้นพื้นที่แยกผู้ไม่เกี่ยวข้อง แยกประตูทางเข้า-ออก ทำประกันภัยแก่บุคลากร รวมถึงติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมพื้นที่ แต่เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ผู้จัดการควรมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วยการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครองและท้องถิ่นทราบ เพื่อประสานความร่วมมือเฝ้าระวังและระงับเหตุแต่เนิ่น ๆ และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด</p>
สยามรัฐ ข่าวสด เดลินิวส์	<p>โอนภารกิจ อย.ให้กทม.</p> <p>-เสนอข่าว นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัด กทม. เปิดเผยว่า จากการประชุมร่วมกับ นพ.สุเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. และเจ้าหน้าที่ 2 หน่วยงาน เพื่อหารือแนวทางและแผนการถ่ายโอนภารกิจด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจาก อย. ให้ กทม. ในเบื้องต้น เห็นพ้องกันว่าควรแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษารายละเอียดและแนวทางการถ่ายโอนภารกิจ โดยเริ่มจากด้านการควบคุมคุณภาพและการออกใบอนุญาตการผลิตน้ำดื่มและน้ำแข็ง ซึ่งกทม.ได้ดำเนินงานบางส่วนแล้ว และให้คณะทำงานเร่งประชุมหารือและกำหนดแผนการถ่ายโอนภารกิจตามพ.ร.บ.ควบคุมอาหารฯ ให้เห็นผลภายในปี 2562</p>
ไทยรัฐ ข่าวสด	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นายชินวรินทร์ ศิริภาค ผอ.สำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า ตั้งแต่ 6 ม.ค.-27 เม.ย. 2562 ในกทม.มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 1,550 ราย เสียชีวิต 1 ราย กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุดคือ 5-14 ปี สำนักอนามัยมีมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออก คือ 1.เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเสี่ยง โดยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย 2.ผู้ที่สงสัยโรคไข้เลือดออก/ผู้ป่วย มีการรายงานผ่านระบบรายงานจากสถานพยาบาล 1,070 แห่งทั่ว กทม. 3.กำจัดยุงลายพาหะนำโรค พร้อมกำจัด/บำบัดภาชนะเสี่ยง เช่น ชะยะเหลือใช้ ภาชนะเก็บกักน้ำ จานรองกระถางต้นไม้ นอกจากนี้ สำนักงานเขต 50 เขต และศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง ยังร่วมกันรณรงค์สัปดาห์ฆ่ายุงลายครอบคลุมพื้นที่ใน กทม.อย่างต่อเนื่อง</p>
มติชน เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ	<p>โรคไข้หวัดใหญ่</p> <p>-เสนอข่าว ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ประธานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-7 พ.ค. 2562 พบการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นรวดเร็ว มีผู้ป่วย 152,185 คน และเสียชีวิต 10 คน กลุ่มที่พบสูงสุด คือ กลุ่มเด็กอายุ 7-9 ปี ชี้ให้เห็นว่าการติดต่อของโรคไข้หวัดใหญ่มักเกิดขึ้นภายในโรงเรียน ดังนั้นสมาคมโรคติดต่อในเด็กฯ จะเสนอสร.ให้ฉีดวัคซีนในเด็กนักเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดสุดในครอบครัว ปีนี้คาดการณ์ว่าโรคไข้หวัดใหญ่จะมีแนวโน้มสูงกว่าปีที่ผ่านมา และหากป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่มิ่วีธีรักษา 2 รูปแบบ คือ การรับวัคซีนและยาต้านไวรัส ซึ่งขณะนี้มีชนิดใหม่ได้รับการจดทะเบียนในญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ฮองกง และไทยแล้ว กินครั้งเดียว อาการไข้จะลดลงเร็วกว่าการกินยาติดต่อกัน 5 วัน แต่ยังมีราคาแพงต้นทุนเม็ดละ 2,000 บาท จึงมีรพ.เอกชน 3-4 แห่ง ที่เริ่มนำมาใช้ และไม่มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป</p>
แนวหน้า	<p>รางวัลชยันตนาทนเรนทร 2561</p> <p>-เสนอข่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เฝ้าฯ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	รับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทบริหาร พ.ศ. 2561 โดยได้รับการยกย่องให้เป็นนักบริหารรพ.ดีเด่นแห่งชาติ ที่บริหารกลุ่มรพ.ชั้นนำของประเทศในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ ได้แก่ กลุ่มรพ.กรุงเทพ 20 แห่ง กลุ่มรพ.สมิติเวช 6 แห่ง กลุ่มรพ.พญาไท 5 แห่ง กลุ่มรพ.เปาโล 5 แห่ง และรพ.อื่นๆ 7 แห่ง
มติชน	<p>โครงการรอลูกหลังเลิกเรียน</p> <p>-เสนอบทความ สสส. และภาคีเครือข่าย จัดโครงการ "AFTER SCHOOL : รอลูกหลังเลิกเรียน" เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารกับลูกหลานวัยรุ่น (อายุ 12-18 ปี) ให้เข้าใจและเคียงข้างลูกหลาน เริ่มออกอากาศตั้งแต่ 1 เม.ย. 2562 ผ่านสื่อออนไลน์ โดยเนื้อหาจะชวนผู้ปกครองสำรวจความรู้สึกนึกคิดของลูกเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในครอบครัว เน้นปรับพฤติกรรมพ่อแม่ด้วยการนำเสนอเรื่องจากประสบการณ์จริงของครอบครัวหนึ่ง ภายใต้การแนะนำจากจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นใน 10 ปัญหาหลัก</p> <p>พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กล่าวว่า ปัญหาสำคัญที่มักเกิดขึ้นคือผู้ปกครองไม่เคยคิดว่าแค่การพูดดีๆ ต่อกันจะทำให้ครอบครัวเปลี่ยนได้ มักยึดติดว่าต้องเสียงดัง ต้องทำให้ลูกกลัว ต้องใช้อำนาจลูกถึงจะเชื่อฟัง ทั้งที่ยิ่งผู้ปกครองใช้อำนาจกับลูกหลาน เด็กจะยิ่งดื้อ ซึ่งเนื้อหาแพลตฟอร์มออนไลน์จะช่วยให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้ว่าเคมีเทคนิคการสื่อสารลูกก็พร้อมเปิดใจมากขึ้น</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch